

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4790 /UBND-KGVX

Cần Thơ, ngày 29 tháng 11 năm 2022

V/v kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó
khăn cho hoạt động của Vườn
ươm Công nghệ Công nghiệp
Việt Nam – Hàn Quốc tại
thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Vườn ươm) triển khai thực hiện các nhiệm vụ ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ theo Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ (viết tắt là Quyết định số 1193/QĐ-TTg); có thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-TTg và Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về tổ chức, hoạt động của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ có giao sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các Bộ, ngành liên quan tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành các văn bản sau: Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020; Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021; Công văn số 2249/UBND-NC ngày 21 tháng 6 năm 2021 để gửi báo cáo Bộ Công Thương. Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 5409/BCT-KHCN về việc tổng kết thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn 01 năm nhưng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các đề xuất của Bộ Công Thương tại Công văn số 5409/BCT-KHCN nêu trên.

Trong khi tiếp tục chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Sở Khoa học và Công nghệ, Vườn ươm tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ươm tạo công nghệ, ươm tạo sản phẩm, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ sinh viên các trường

đại học, cao đẳng trong và ngoài thành phố thực tập sử dụng thiết bị. Đồng thời, hàng năm Vườn ươm đều có báo cáo và trực tiếp làm việc với Viện Công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc KIAT (đơn vị được Chính phủ Hàn Quốc giao xây dựng dự án Vườn ươm). Phía KIAT đánh giá tốt các hoạt động của Vườn ươm trong việc khai thác trang thiết bị hỗ trợ doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực. KIAT sẽ tiếp tục đồng hành với Vườn ươm trong công tác đào tạo nhân lực, giới thiệu doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào Vườn ươm, giới thiệu quảng bá Vườn ươm đối với các đối tác và hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn ODA từ Chính phủ Hàn Quốc để đầu tư trang thiết bị cho Vườn ươm trong thời gian tới.

Đặc biệt vào tháng 10 năm 2022, Vườn ươm được Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 - Techfest Mekong 2022. Đây là sự kiện khoa học và công nghệ lớn của vùng do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức với sự tham gia của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện đã thu hút hơn 3500 lượt khách tham dự, có 20 dự án startup được cam kết đầu tư với tổng số tiền quan tâm đầu tư hơn 1,5 triệu USD, hơn 120 gian hàng của các doanh nghiệp nhằm kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Với vai trò hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cũng như là cầu nối kết nối các doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các đối tác đến từ Hàn Quốc không chỉ của thành phố Cần Thơ mà cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp là *“khai thác và vận hành hiệu quả Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc”*.

Do đó, để có cơ sở pháp lý cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện các bước tiếp theo nhằm sớm kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các chính sách hỗ trợ cho Vườn ươm hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kính đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sớm tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, kết luận theo nội dung Công văn số 5409/BCT-KHCN nêu trên.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. / *lvh*

(Gửi kèm Công văn số 5409/BCT-KHCN ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương; Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 15/3/2017 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 03/12/2020, Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 19/7/2021, Công văn số 2249/UBND-NC ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội *(để báo cáo)*;
- Bộ Công Thương *(để báo cáo)*;
- Bộ Khoa học và Công nghệ *(để báo cáo)*;
- Trợ lý Thủ tướng Chính phủ *(để báo cáo)*;
- TT. Thành ủy *(để báo cáo)*;
- TT. HĐND TP *(để báo cáo)*;
- CT, PCT UBND TP (IAC);
- Các Sở: KH&CN, CT, NV, NgV;
- Vườn ươm CNCN VN-HQ;
- VP. UBND TP (2,3);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, *o lvh*

HSD 26560

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Trường